

“Định danh” nông sản

Để tránh điệp khúc “độc mùa mất giá”, “được giá mất mùa”, việc xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương đóng vai trò quan trọng. Khi được “định danh” không chỉ giúp nông sản có được chỗ đứng trên thị trường, người nông dân có trách nhiệm và tận tâm sản xuất mà còn hướng tới nền nông nghiệp sạch, bền vững.



Năm 2016, nhãn hiệu tập thể tỏi Thái Thụy được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận.

Nghề làm mắm cáy của người dân xã Hồng Tiến (Kiến Xương) tính đến nay đã gần 8 thế hệ trải qua công việc này. Trung bình mỗi năm người dân khai thác trên 100 tấn cáy, trong đó trên 20% sản lượng được sử dụng làm mắm cáy, còn lại bán với các mục đích khác. Tháng 12/2017, sản phẩm mắm cáy Hồng Tiến được Cục Sở hữu trí tuệ

(Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận nhãn hiệu tập thể. Đây được xem là bước ngoặt lớn đối với sản phẩm truyền thống của địa phương bởi thị trường tiêu thụ được mở rộng ra cả nước, thậm chí ra nước ngoài; quy mô, tính chất sản xuất chuyên nghiệp hơn. Ông Trần Văn Kiểm, Giám đốc HTX Kinh doanh dịch vụ thủy sản xã Hồng Tiến cho biết: Trước đây

sản phẩm làm ra chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của người dân nên chất lượng sản phẩm không được đồng đều. Từ khi được công nhận nhãn hiệu tập thể, các thành viên tham gia sản xuất mắm cáy luôn tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật từ khâu bảo đảm môi trường, đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm... Nhờ đó, người tiêu dùng yên tâm về chất lượng sản phẩm,

việc tiêu thụ dễ dàng hơn. Ngoài đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm qua các hội chợ, triển lãm, HTX đã đầu tư in nhãn mác, hệ thống mã vạch truy xuất nguồn gốc trên sản phẩm... Sản lượng mắm cáy sản xuất khoảng trên 10.000 lít/năm, hiệu quả kinh tế và thu nhập tăng từ 20 - 30% so với trước.

Những năm gần đây, tỉnh ta thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngành Nông nghiệp nhằm tạo chuyển biến căn bản về quy mô, năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông sản. Là địa phương có lợi thế và tiềm năng lớn để phát triển sản xuất nông nghiệp với đa dạng các sản phẩm thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, chưa có nhiều sản phẩm nông nghiệp xây dựng được nhãn hiệu và phát triển ổn định, bền vững trên thị trường. Ngoài mắm cáy Hồng Tiến, Thái Bình mới có 3 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể: tỏi Thái Thụy, gạo thơm Thái Bình, cỏi Quỳnh Phú; sản phẩm gạo Thái Bình (hai huyện Tiên Hải, Thái Thụy) được chứng nhận nhãn hiệu.

Vì vậy, trên cơ sở chỉ rõ những hạn chế của các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, ngành Nông nghiệp xác định việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp là yếu tố quan trọng. Thời gian qua, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã và đang nỗ lực thực hiện các giải pháp xây dựng, phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chủ

lực. Theo đó, các đơn vị chủ trọng đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông sản. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, giải phóng mặt bằng để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư; ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cho các sản phẩm nông nghiệp, nhất là các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Chương trình xúc tiến thương mại được quan tâm thông qua các hội nghị kết nối cung cầu và giới thiệu sản phẩm nông sản, hội chợ... Nhằm thay đổi nhận thức của người dân, doanh nghiệp từ sản xuất nhỏ lẻ sang tập trung theo hướng hàng hóa gắn với xây dựng thương hiệu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức về xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý; các bước xây dựng thương hiệu; điều kiện bảo hộ, thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý; thủ tục và quy trình đăng ký mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc; các tiêu chí để cấp mã số cho vùng trồng... cho các HTX, doanh nghiệp, cá nhân tích tụ ruộng đất.

Ngoài việc xây dựng thương hiệu, Thái Bình còn xây dựng trung tâm sản xuất tập trung cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực: lúa, khoai tây, rau màu... Toàn tỉnh đã tích tụ, trung trung được 22.169,58ha đất cho sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với tiêu thụ nông sản. Trong chăn nuôi có sự đổi mới phương

thức từ chăn nuôi nông hộ là chủ yếu sang chăn nuôi trong các doanh nghiệp, trang trại, gia trại. Đến nay đã có trên 730 trang trại, trên 7.200 gia trại; trong đó có 20 trang trại là doanh nghiệp; 4 doanh nghiệp liên kết hợp tác với gần 30 chủ trang trại chăn nuôi khác với quy mô liên kết là trên 10.000 lợn nái, trên 60.000 con lợn thịt và hàng trăm nghìn con gia cầm; 8 trang trại được chứng nhận đạt thực hành chăn nuôi tốt VietGAP. Lĩnh vực thủy sản chuyển đổi mạnh mẽ phương thức nuôi từ quảng canh cải tiến sang bán thâm canh và thâm canh. 36,5% diện tích nuôi tôm theo hình thức thâm canh, siêu thâm canh, quy trình công nghệ hiện đại cho năng suất tăng 3 - 5 lần so với hình thức nuôi thông thường. Nuôi cá lồng trên sông tiếp tục được mở rộng và phát triển với nhiều đối tượng nuôi có giá trị kinh tế như cá lăng, chép, diêu hồng...

Xây dựng thương hiệu hàng hóa cho nông sản giúp hạn chế những rủi ro về biến động giá và mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần tăng hiệu quả sản xuất và thu nhập, tác động để quy hoạch lại kinh tế - xã hội nông thôn tại nơi có các sản phẩm nông sản đã được “định danh”. Hiện nay, Thái Bình đang triển khai kế hoạch phát triển các sản phẩm OCOP địa phương, đây chính là cơ hội, động lực để các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xây dựng, phát triển thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp.

NGÂN HUỖN

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 12

Đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên bị phạt đến 60 triệu đồng

Nghị định số 119/2020 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/12 quy định tăng mức phạt tiền trong hoạt động báo chí. Theo đó, với hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên, người vi phạm bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng, gấp đôi so với quy định hiện hành.

Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp; hủy hoại, cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên. Mức phạt các hành vi này theo quy định hiện hành là từ 20 - 30 triệu đồng. Đặc biệt, hành vi có lời nói, hành động đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt tăng từ 20 triệu đồng hiện hành lên tới đa 60 triệu đồng.



Ảnh minh họa

Phạt 16 triệu đồng nếu bao che người trốn thuế

Nghị định số 125/2020 quy định việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có hiệu lực từ ngày 5/12 nêu rõ mức phạt tiền từ 6 - 16 triệu đồng với tổ chức nếu thông đồng, bao che người nộp thuế trốn thuế; không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác thông tin liên quan đến tài sản, quyền, nghĩa vụ về tài sản của người nộp thuế do mình nắm giữ; tài khoản của người nộp thuế tại tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước. Cá nhân nếu vi phạm sẽ bị phạt từ 3 - 8 triệu đồng.

So với quy định cũ, mức phạt tối đa mới với cá nhân tăng 3 triệu đồng, với tổ chức tăng thêm 6 triệu đồng.

Che giấu tài sản, thu nhập có thể bị cách chức

Nghị định số 130/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có hiệu lực từ ngày 20/12 nêu rõ: Người được yêu cầu kê khai tài sản phải cung cấp thông tin trong 5 ngày; nếu thông tin được yêu cầu phức tạp, không có sẵn thì thời hạn là 15 ngày.

Chính phủ quy định những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm gồm: chấp hành viên; điều tra viên; kế toán viên; kiểm lâm viên; kiểm sát viên; kiểm sát viên ngân hàng; kiểm sát viên thị trường; kiểm toán viên; kiểm tra viên của Đảng; kiểm tra viên hải quan; kiểm tra viên thuế; thanh tra viên; thẩm phán; những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ phó phòng và người đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực; người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Người có nghĩa vụ kê khai mà tẩu tán, che giấu tài sản, thu nhập hoặc cản trở hoạt động kiểm soát tài sản có thể bị cách chức, cách chức. Ngoài ra, người kê khai không trung thực cũng có thể bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm.

Phạm nhân được tăng tiêu chuẩn ăn

Nghị định số 133/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự có hiệu lực từ ngày 25/12 quy định rõ việc thay đổi tiêu chuẩn định lượng mỗi tháng đối ăn như: 7kg gạo tẻ; 15kg rau xanh; 1kg thịt lợn; 1kg cá; 0,5kg đường; 0,75 lít nước mắm; 0,2 lít dầu ăn; 0,1kg bột ngọt; 0,5kg muối; gia vị khác; chất đốt tương đương 17kg củi hoặc 15kg than. So với quy định hiện hành, chế độ ăn đã tăng thêm 0,2kg cá; 0,3kg thịt lợn; bổ sung dầu ăn và gia vị khác.

Phạm nhân lao động nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mức ăn sẽ được tăng thêm không quá 2 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường (quy định hiện hành tăng 1,5 lần). Ngoài tiêu chuẩn ăn trên, phạm nhân được còn sử dụng quả, tiền của mình để ăn thêm nhưng không quá 3 lần định lượng ăn trong mỗi tháng cho mỗi phạm nhân. Đồ ăn này của phạm nhân buộc phải thông qua hệ thống lưu ký và cảng tin phục vụ sinh hoạt của cơ sở giam giữ.

(Theo vnexpress.net)

AN TRÀNG

Tập trung cày lật đất, phơi ải

Để bảo đảm tiến độ mùa vụ, xã An Tràng (Quỳnh Phụ) đang tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ cày lật đất phơi ải, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất

cho sản xuất vụ xuân năm 2021.

Những năm qua, mặc dù gặp một số khó khăn trong sản xuất, song An Tràng là một trong những địa phương gieo cấy 100%

diện tích, không có tình trạng bỏ ruộng hoang. Vụ xuân năm 2021, An Tràng sản xuất gieo cấy 322ha lúa, với cơ cấu chính gồm các giống ngắn ngày có năng suất và chất lượng cao

như BC15, TBR225, Thiên ưu 8... Ông Nguyễn Trung Dũng, Chủ tịch UBND xã An Tràng cho biết: Xác định công tác làm đất có vai trò quan trọng, tạo tiền đề để địa phương giành thắng lợi trong sản xuất nông nghiệp, ngay từ đầu vụ, xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác làm đất. Tổ chức hội nghị gặp gỡ, động viên, tuyên truyền cho các chủ máy làm đất trên địa bàn nhằm tạo tinh thần trách nhiệm chuẩn bị tốt máy móc, nhân lực, vật tư, sớm đưa máy xuống đồng để cày ải đồng loạt cho nông dân theo đúng tiến độ. Xã An Tràng phấn đấu 100% diện tích canh tác lúa vụ xuân được cày lật đất, phơi ải hoàn thành trước ngày 10/12. Địa phương ưu tiên tập trung phương tiện cày ải tại những chân đất cao, khô ráo trước với phương châm đất khô đến đâu, cày ngay đến đó để phơi ải nhằm tăng độ tơi xốp, diệt cỏ dại, ngăn chặn sâu bệnh tồn lưu trong đất chuyển từ vụ mùa sang gây hại lúa xuân, đồng thời chủ động trong việc canh tác đúng khung thời vụ.

Trong làn sương sớm, tiếng máy cày reo vang trên đồng như thổi thục tinh thần lao động hăng say của bà con nông dân. Vừa nhanh tay cùng chị em phụ nữ trong thôn dọn cỏ bờ, không giấu được niềm vui, bà Nguyễn Thị Nhung, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Trung chia sẻ: Thực hiện việc cày lật đất và vệ sinh đồng ruộng theo chỉ đạo của xã, Chi hội Phụ nữ thôn Trung đã huy động 100% hội viên tham gia làm vệ sinh, dọn sạch cỏ dại và tẩn dư vật chất trên các bờ vùng, bờ thửa để sẵn sàng cho sản xuất. Tinh thần lao động của chị em rất hăng say, hội viên phụ nữ An Tràng quyết tâm phối hợp cùng các đoàn thể phấn đấu hoàn thành kế hoạch vệ sinh đồng ruộng theo đúng tiến độ của xã để ra.

Những năm qua, An Tràng đã từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo tinh thần tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác. Nhờ đó, thu nhập của người nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Nông dân An Tràng đã tự trang bị 15 máy cày cỡ lớn, 25 máy cày xới đất đất tay để phục vụ sản xuất. Phong trào làm đất tại An Tràng luôn được thực hiện tập trung, đồng loạt và

hoàn thành sớm, không xảy ra tình trạng mà chờ ruộng. Nhờ tích cực tích tụ ruộng đất, gia đình anh Nguyễn Văn Dương, thôn Thượng phần đầu mở rộng diện tích lúa xuân lên 3,7 mẫu. Anh Dương cho biết, để phục vụ sản xuất, gia đình anh đã tự trang bị 1 máy gặt đập liên hợp và 2 máy cày cỡ lớn, ngoài bảo đảm diện tích cày ải cho gia đình, anh còn nhận hợp đồng cày 80 mẫu cho bà con nông dân trong xã.

Mặc dù thời tiết hanh khô thuận lợi cho việc cày lật đất phơi ải, song địa phương có một số diện tích chân đất thấp ứng trùng cùng với việc nông dân chủ yếu thu hoạch lúa mùa bằng máy gặt đập liên hợp, lượng rơm rạ trên ruộng khá nhiều nên gây một số khó khăn trong quá trình cày lật đất. Song với quyết tâm cao nhất, nông dân An Tràng phấn đấu hoàn thành sớm công tác cày ải của huyện Quỳnh Phụ. Cùng với đó, An Tràng tập trung chỉ đạo các đoàn thể và nhân dân ra quân làm thủ tục lợi nội đồng, tiến hành nạo vét các tuyến kênh mương, phai đập, khơi thông dòng chảy để bảo đảm đủ nước tưới cho sản xuất vụ xuân.

TRINH CƯỜNG



Nông dân xã An Tràng tập trung cày lật đất chuẩn bị sản xuất vụ xuân.

Phát triển nghề cho người khiếm thị

Những năm qua, tầm quất thực sự trở thành nghề mũi nhọn, làm thay đổi cuộc sống của hàng trăm người khiếm thị trong tỉnh, giúp họ có việc làm, thu nhập, tự tin hòa nhập cộng đồng. Nghề tầm quất của người khiếm thị hình thành và phát triển tại Thái Bình đến nay đã hơn 18 năm. Đây là một nghề rất phù hợp với người khiếm thị, cho thu nhập cao hơn một số nghề thủ công truyền thống như làm tấm tre, chổi dót hay đan lát... thu hút được đông đảo người khiếm thị trong độ tuổi lao động tham gia. Toàn tỉnh hiện có 40 cơ sở tầm quất do các cấp hội người mù

quản lý và hội viên làm chủ, tạo việc làm thường xuyên cho 350 người khiếm thị với thu nhập từ 2,5 - 3 triệu đồng/người/tháng.

Trước kia, khi chưa có nghề tầm quất, nhiều người khiếm thị phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình, người thân, đời sống hết sức khó khăn nhưng nay họ đã từng bước vươn lên làm chủ cuộc sống. Có việc làm và thu nhập giúp người khiếm thị khẳng định được giá trị của bản thân, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương. Bị khiếm thị bẩm sinh cả 2 mắt nên cuộc sống của chị Nguyễn Hoài Thương, xã Thụy Liên (Thái Thụy)

trước kia chỉ quanh quẩn ở nhà, phụ giúp gia đình những việc vặt. Từ ngày được học và làm nghề tầm quất tại cơ sở tầm quất của Hội Người mù tỉnh, cuộc sống của chị đã thay đổi hoàn toàn. Tuy đôi mắt không sáng nhưng bù lại chị Thương có đôi tay khỏe mạnh, dẻo dai, tinh tế để mang lại sự thoải mái cho khách hàng. Nhờ nghề tầm quất, mỗi tháng chị Thương có thu nhập trung bình hơn 4 triệu đồng. Chị chia sẻ, nghề tầm quất không chỉ giúp chị có thu nhập ổn định như xây dựng trang web, logo, in biển quảng cáo... để giới thiệu dịch vụ tầm quất của người khiếm thị.

Để phát triển dịch vụ tầm quất, những năm qua, Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề thuộc Hội Người mù tỉnh liên tục mở các lớp dạy tầm quất cho người khiếm thị. Ngoài dạy nghề, Trung tâm còn mở các lớp tập huấn ngắn hạn cho người khiếm thị, thống nhất quy trình kỹ thuật trước khi hành nghề, kỹ năng giao tiếp và thái độ ứng xử với khách hàng. Bên cạnh đó, các cấp hội người mù trong tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như xây dựng trang web, logo, in biển quảng cáo... để giới thiệu dịch vụ tầm quất của người khiếm thị.

Ông Bùi Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh cho biết: Thời gian tới, để phát triển hơn nữa dịch vụ tầm quất, Hội Người mù tỉnh tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao tay nghề, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho những người đã biết nghề, tiếp tục đào tạo nghề để bổ sung nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu về lao động. Bên cạnh đó, Hội sẽ xây dựng kế hoạch khảo sát, tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu khách hàng để có những dự báo và phương hướng hoạt động trong mỗi giai đoạn. Thúc đẩy hoạt động của câu lạc bộ tầm quất để những người khiếm thị có cơ hội giao lưu, học hỏi. Tổ chức hội thi tay nghề hàng năm để đánh giá, xếp loại chất lượng chuyên môn, nhằm mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi hơn

nữa để các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ về nghề tầm quất của người khiếm thị, từ đó

ủng hộ, tạo điều kiện để nghề ngày càng phát triển. Tranh thủ nguồn lực xã hội hóa để cải tạo, nâng cấp

cơ sở vật chất nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

THU HOÀI



Nghề tầm quất giúp người khiếm thị có việc làm, thu nhập, tự tin hòa nhập cộng đồng.